
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

คร้ังที่ 1/2566 
วันที่ 16 มกราคม 2566 

ณ ห้องประชุมสำนักงานธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพีระศักด์ิ  สนั่นเคร่ือง นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ   ประธานกรรมการ 
2. นายสมยศ  พนธารา ผอ. โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ        รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรุ่งนภา แก้วคำ  ผู้แทนประธาน อสม. อำเภอเขาคิชฌกูฏ กรรมการ 
4. นางรัชนี  ยังดี  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเขาคิชฯ กรรมการ 
5. นายศาสตรา  โสภากุล  รองประธานสหกรณ์การเกษตรอ.เขาคิชฯ กรรมการ 
6. นายสนั่น  คามาวาส ที่ปรึกษานายกเทศบาลต.ตะเคียนทอง กรรมการ 
7. นายสวัสด์ิ  ขำเจริญ  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชอมูแฮง  กรรมการ 
8. นายประวิทย์  หนูเชื้อเรียง ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเขาคิชฯ กรรมการ 
9. นายภาน ุ  วิฑูธีระศานต์ กำนันตำบลพลวง   กรรมการ 
10. นายสุรเกียรติ งานเลิศ  ผอ.รร.คิชฌกูฏวิทยา   กรรมการ 
11. นายสมชาย  บ้านไร่  ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 48  กรรมการ 
12. นายสมนึก  เวชานนท ์ ผู้แทนประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ กรรมการ 
     เพื่อการผลิตอำเภอเขาคิชฌกูฏ 
13. นางสุรางค์รัตน์ ทับที่สุด  พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  กรรมการ 
14. นายสมพงษ์ ธรรมคงทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ตะเคียนทอง  กรรมการ 
15. นางสาวสิริรัตน์ ถีระวงษ์  นวก.สาธารณสุข          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายบรรจบ  ทันทะบุตร สาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ   กรรมการและเลขานุการ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเสกสรร  แสวงการ ผอ.รพ.สต.บ้านท่าอุดม    
2. นายภูวดล  ภูรมะสุวรรณ ผอ.รพ.สต.บ้านจันทเขลม   
3. นายนพกิจ  นิลยอง  ผอ.รพ.สต.บ้านมูซู    
4. นายชาญณรงค์ งามก่อ  ผอ.รพ.สต.บ้านคลองน้ำเป็น   
5. นายคณิต  เทียมเงิน ผอ.รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน   
6. นายสุทธิวัสส ์ กิจพิบูลย ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ   
7. นายสุทธิรักษ์  เผ่าไทย  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    
8. นางสาวนฤมล ป้องหมู่  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ   
9. นางรตนพร  แสงประทีป นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน : - 
มติ : - 
  
ระเบียบวาระที่ 2 ติดตามรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  
มติ : - 
 
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  
มติ : - 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
สาธารณสุขอำเภอ : แจ้งประเด็นปัญหาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 3 ปีย้อนหลัง และ
ประเด็นทางสาธารณสุขปี 2566 ท้ัง 6 ประเด็น ท่ีได้รวบรวมข้อมูลมาเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกเพื่อนำมาเป็นประเด็นในการแก้ไขปัญหาของอำเภอเขาคิชฌกูฏ  
สิริรัตน์  ถีระวงษ์ : นำเสนอประเด็นปัญหาอำเภอเขาคิชฌกูฏเพื่อคัดเลือกท้ังหมด 6 ประเด็น ได้แก่ 
 1. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 2. โรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก,โรคชิคุนกุนยา) 
 3. สุขภาพจิต 
 4. อุบัติเหตุทางถนน 
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 
 6. การจัดการขยะในชุมชน (ขยะมูลฝอย) 
ประเด็นคร่าวๆท่ีได้พิจารณาไว้แล้วคร่าวๆ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 
 2. การจัดการขยะในชุมชน (ขยะมูลฝอย) 
สาเหตุที ่มีแนวคิดว่าควรคงไว้ 2 ประเด็นหลักนี้เนื ่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้การ
ดำเนินงานใน 2 ประเด็นเดิมท่ีเคยคัดเลือกไว้ ยังไม่ครอบคลุมเท่าท่ึควร จึงมีแนวคิดในการดำเนินงานต่อเนื่อง
ในปี 2566 มีคณะกรรมการท่านใดทักท้วงหรือไม่ 
มติ : ไม่มีคณะกรรมการท่านใดทักท้วง เห็นควรให้เป็นมติในท่ีประชุม 
ประธาน : การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต้องเกิดจากหลายๆ ภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อ
ร่วมกับขับเคล่ือน ซึ่งปัญหาทางสาธารณสุขท่ีได้คัดเลือกมา 2 ประเด็น 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม 
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ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 2. การจัดการขยะในชุมชน (ขยะมูลฝอย) เนื่องจากต้องกำหนด 3 
ประเด็น จึงจะขอมติท่ีประชุมว่าคณะกรรมการท่านอื่นจะกำหนดประเด็นไหนเพิ่มเติม 
ผอ.โรงพยาบาล (นายสมยศ พนธารา) : จากที่ผู้นำเสนอได้นำเสนอมาทั้ง 6 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ด้าน    
โควิด-19 ปัจจุบันมีความรุนแรงลดลง ผู้ป่วยที่พบภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ที่มาโรงพยาบาลที่ยังพบอยู่ คือ   
มีภาวะแทรกซ้อนเชื้อลงปอด แต่ก็มีอัตราลดลงเรื ่อยๆ ซึ่งได้มีการประสานไปยังระดับจังหวัด และระดับ
กระทรวง ประชาชนมีความตระหนักกับโรค หากไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ ระบบสาธารณสุขในปัจจุบันจึงสามารถ
รองรับได้ ประเด็นที่ 2 โรคติดต่อนำโดยยุงลาย อำเภอเขาคิชฌกูฏเรื่องของโรคไข้เลือดออกได้สงบมา 3 ปี   
แต่ปีนี้ก็เป็นปีท่ีมีความเส่ียง ฝากทางราชการส่วนท้องถิ่น ทางโรงเรียน หากมีอาการของโรคไข้เลือดออกให้รีบ
ไปพบแพทย์ ซึ่งเราได้มีชุดตรวจท่ีแม่นยำมาช่วยในการวิเคราะห์อัตราการเจ็บป่วย อำเภอเขาคิชฌกูฏเรามีการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ค่อนข้างดี เรื่องของลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควัน ทางราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ร่วมมือ
กันเป็นอย่างดี ประเด็นที่ 3 สุขภาพจิต ทางโรงพยาบาลก็มีความเป็นห่วง และส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลก็ได้มี
การเตรียมความพร้อม ผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีอาการคลุ้มคล่ัง ขาดยา ขาดนัด ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ ยังมี
มาเรื่อยๆ ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการหารือกับกระทรวง อำเภอ และได้เตรียมข้อมูลบางส่วน เพื่อให้ผู้ป่วย
ดังกล่าวมีการขาดยา ขาดนัด ลดลง และอาการของความรุนแรง ก้าวร้าวลดลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ป่วย   
ในกลุ่มดังกล่าวขาดโอกาสการเข้าถึง เช่น มีรายได้น้อย เข้าถึงระบบบริการได้ยากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล
เขาคิชฌกูฏ หรือโรงพยาบาลพระปกเกล้า ผู้ท่ีดูและเป็นผู้สูงอายุศักยภาพในการดูแลอาจจะไม่มากพอ หากมี
การแก้ปัญหาในจุดนี้ก็จะเป็นการลดความเลี่ยงในการเกิดความรุนแรงในสังคม จึงอยากให้คณะกรรมการ    
ทุกท่านช่วยพิจารณาในประเด็นนี้ ในเรื่องของการฆ่าตัวตายในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จำนวน 2 ราย ที่พบส่วน
ใหญ่เกิดจากความเครียดและหลายๆ อย่าง ประเด็นที่ 4 อุบัติเหตุทางถนน ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ และใน 7 วัน
อันตรายก็ยังเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ เกิดจากความประมาท และการใช้ความเร็ว 
ส่วน ประเด็นที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เป็นประเด็นที่ทำแล้วเกิด
ประโยชน์เพราะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยน้อยลง       
ก็สามารถลดภาระคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นและปัญหาในชุมชนก็จะลดลง ทางสาธารณสุขก็เริ่มมีการนำ 
Telemedicine เข้ามาใช้กับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ โดยมี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ คลองพลู นำร่องในดา้นนี้ 
ส่วนทางโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏก็จะนำมาใช้กับกลุ่มผู ้ป่วยผู ้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อลดการเป็นภาระ              
ที่จะนำเข้าสู ่โรงพยาบาลและในบางส่วนเราได้มีการดำเนินการไปแล้ว ส่วนประเด็นที่ 6 การจัดการขยะ      
ในชุมชน (ขยะมูลฝอย) เนื่องจากขยะท่ีมากขึ้นในทุกๆวัน จึงเป็นปัญหาท่ีอยากให้มีแนวทางในการจัดการขยะ 
ประธาน : จากที่ ผอ. สมยศ ได้กล่าวมา พิจารณาได้ว่าจะเน้นในเรื่องของ สุขภาพจิต ในเรื่องของขยะก็ยัง      
มีการดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็น ราชการส่วนท้องถิ่น มหาดไทย แล้วทุกท่านมีความเห็นอย่างไร 
ผอ.โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา (นายสุรเกียรติ งามเลิศ) : เห็นด้วยกับ ผอ. สมยศ เนื่องจากปัจจุบันในโรงเรยีน 
เราพบว่าเด็กนักเรียนชั้นมัธยมส่วนใหญ่มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งพบได้ปัญหานี้ได้ทุกโรงเรียนและปัญหานี้ก็ไม่ได้
เกิดขึ้นแค่เฉพาะนักเรียน ยังเกิดขึ้นได้กับกลุ่มอื่นๆอีก ทางโรงเรียนจึงได้มีการเฝ้าระวังกับกลุ่มที่มีภาวะของ
โรคซึมเศร้า จึงอยากให้มีมาตรการต่างๆ ท่ีช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ หรือประชาชนเองก็ตามท่ีมาภาวะของ
โรคซึมเศร้า 
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ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 (นายสมชาย บ้านไร่) : จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เรื่อง สุขภาพจิต 
เราก็พึ่งพบเจอสถานการณ์นั้นมา ในเรื่องภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องท่ีเราควรให้การดูแล หากมีแผนรองรับก่อนท่ี
จะเกิดขึ้นก็จะช่วยดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้  ซึ ่งทางเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ท่าน ผอ. เขตก็มีนโยบายในเรื่องนี้       
เป็นนโยบายเร่งด่วน ให้ทุกโรงเรียนทำแผนรองรับเรื่องนี้ มีคุณครูที่ปรึกษาที่ช่วยดูแลเป็นกรณีพิเศษหากพบ
เด็กนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า เราจะเข้าเยี่ยมและหาข้อมูลเชิงลึก หากมีข้อมูลแล้วเราจะทำงานร่วมกับทาง
สาธารณสุขและทางโรงพยาบาล โดยข้อมูลจะเป็นความลับท้ังหมด จึงเห็นด้วยกับ ผอ.สมยศ 
กำนันตำบลพลวง (นายภานุ วิฑูธีระศานต์) : เห็นด้วยกับประเด็น สุขภาพจิต เพราะเป็นปัญหาทางสังคม
โดยสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย ผู้ป่วยจิตเวช  
ผอ.รพ.สต บ้านท่าอุดม (นายเสกสรร แสวงการ) : เห็นด้วยกับประเด็น สุขภาพจิต เนื่องจากในปัจจุบันเป็น
ปัญหาที่สำคัญและมีความรุนแรง ทาง รพ.สต.ได้รับการดูแลผู้ป่วย และเฝ้าระวัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพบ
แพทย์ตามนัดและการทานยา เพื่อป้องกันการเกิดความรุนแรงจากอาการคลุ้มคลั่งและอาละวาด จนถึงการ   
ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น รวมไปถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าท้ังในเด็กและประชาชนทั่วไปจากปัญหาความเครียด
ต่างๆจนเกิดการฆ่าตัวตาย หากเรารู้ปัญหาก่อนและมีการจัดการที่ดีเข้าไปแก้ไขเบื้องต้นได้ก่อน อย่างเช่นมี
แผน     มีทีม และอสม. ซึ่งมีความใกล้ชิดผูกพันกับผู้ป่วยในพื้นท่ี เราก็จะแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นได้ จึงเห็นควร
ว่าประเด็นสุขภาพจิตเป็นประเด็นท่ีควรให้ความสำคัญ 
ประธาน : เห็นด้วยกับเรื่อง สุขภาพจิต ท่านคณะกรรมการท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไร 
พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ (นางสุรางค์รัตน์ ทับที่สุด) :  เห ็นด ้วยก ับท ่าน ผอ.สมยศ  ในเร ื ่ องของ
สุขภาพจิต ที่เราดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย มีบางครัวเรือนที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตทำให้ครัวนั้นต้องรับผิดชอบกับผู้ป่วย ไม่สามารถท่ีจะประกอบอาชีพได้เพราะต้องให้การดูแล
ผู้ป่วย หากมีการดูแลในเรื่องของ การพบแพทย์และรับยาอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงาน ก็สามารถแก้ไขปัญหา
ลดภาระของครอบครัวผู้ป่วยได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นท่ีควรได้รับการแก้ไขปัญหา 
รองประธานสหกรณ์การเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ (นายศาสตรา โสภากุล) : เห็นควรว่าเป็นประเด็น โควิด-
19  
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (นางรตนพร แสงประทีป) : ข้อมูลท่ีนำเสนอเป็นในด้านของทางสาธารณสุข 
หน่วยงานท่านใดพบเจอกับปัญหาด้านอื่นๆสามารถท่ีจะเสนอเป็นปัญหาของหน่วยงานท่านได้เพื่อเป็นประเด็น
ในการคัดเลือก 
ประธาน : เพื่อช่วยกันคัดเลือกและกำหนดประเด็น ในด้านของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลเอง ก็มีก็มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื ่องของสุขภาพจิต รวมถึงเข้าถึงสถานศึกษา       
ก็สามารถท่ีจะนำเป็นประเด็นเพื่อทำการแก้ไขได้เลย 
มติ : ไม่มีคณะกรรมการท่านใดทักท้วง ประเด็น สุขภาพจิต จึงเห็นควรให้เป็นมติในท่ีประชุม 
สาธารณสุขอำเภอ : จากท่ีคณะกรรมการ พชอ. ลงมติ ได้คัดเลือก 3 ประเด็น 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 2. การจัดการขยะในชุมชน(ขยะมูลฝอย) 3.สุขภาพจิต ในเรื่องประเด็น 
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สุขภาพจิตท่ีได้มีการคัดเลือกมาในวันนี้จะนำไปวางแผนการประชุมในครั้งถัดไป ในเบ้ืองต้นได้มีการพูดคุยกับ
ทางโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จำนวนผู้ป่วยจิตเวชในอำเภอเขาคิชฌกูฏมีท้ังหมด 71 ราย แบ่งตามเกณฑ์สีเขียว 
สีเหลือง และสีแดง ซึ่งจะให้ทำการดูแลแต่ละเกณฑ์แตกต่างกัน จึงอยากให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ     
ในเรื่องนี้ 
ประธาน : ท่าน ผอ.สมยศ อยากให้มีรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย อยากให้ทางเทศบาลช่วยแหลือโดยใช้ยานยนต์ที่มีจาก
ทางเทศบาล ช่วยในการรับ-ส่ง ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยอื่นๆ หรือทำหนังสือเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องนี้ 
มติ : รับทราบเรื่องการใช้ยานยนต์จากทางเทศบาลในการรับ-ส่ง ผู้ป่วย 
ผอ.โรงพยาบาล (นายสมยศ พนธารา) : ในเรื่องของจิตเวชได้มีการวางแผนไปบางส่วนแล้ว 1. ในเรื่องการ
ขาดโอกาสในการเข้าถึง ซึ่งเป็นข้อจำกัดของครอบครัวหรือทางฐานะของผู้ป่วยและครอบครัว เพราะฉะนั้น
ผู้ป่วยท่ีอยู่ในระบบส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ป่วยท่ีขาดโอกาสในการเข้าถึง กรณีท่ีมีผู้ป่วยท่ีมีการขาดนัด ขาดการรับ
ยา จึงมีแนวทางที่ว่าจะให้บริการถึงบ้านของผู้ป่วยนั้น แต่ด้วยความปลอดภัยที่ยังไม่มี จึงขอความช่วยเหลือ
จากทางชุมชน กำนัน ผู ้ ใหญ่บ้านในพื ้นที ่  นำไปเป็นทีม เพ ื ่อให้เก ิดความปลอดภัยกับเจ้าหน ้าท่ี                     
2. การประสานงาน ติดตาม  ผู้ป่วยท่ีขาดการรับยา ขาดการพบแพทย์ ทางโรงพยาบาลจะสร้างระบบการแจ้ง
เตือนเป็นระยะ 3. ผู้ป่วยท่ีด้อยโอกาส ครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนได้หรือครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ จะมีการ
นัดผู้ป่วยทุกๆ 2 เดือน หรือทุกๆ 3 เดือน จึงจะขอความร่วมมือจากทางท้องถิ่นอำนวยความสะดวกเพื่อลด
ความเสี่ยงการขาดการพบแพทย์ การขาดยา ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 4. มีการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยเป็นโรค
ทางสุขภาพจิต  เพื่อลดโอกาสในเกิดโรคเหล่านี้และสร้างโอกาสท่ีดีในระยะยาว 
มติ : ไม่มีท่านใดทักท้วงในเรื่องของแผนสุขภาพจิตเบื้องต้น จึงยึดเป็นมติในท่ีประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
ในการประชุมครั้งถัดไป 
ผู้นำเสนอ : เสนอแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ท่ีได้คัดเลือกไว้ข้างต้น 2 ประเด็น 
 1. แผนปฏิบัติการการดูแลสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 
 2. แผนปฏิบัติการการจัดการขยะในชุมชน (ขยะมูลฝอย) 
 3. แผนปฏิบัติการการจัดการสุขภาพจิต (ยังไม่มีเป ็นรูปธรรมเน ื ่องจากมีการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการในวันนี้ ซึ่งจะมีแผนเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพจิตในการประชุมครั้งถัดไป) 
มีท่านคณะกรรมการท่านใดทักท้วงหรือไม่ 
มติ : ไม่มีคณะกรรมการท่านใดทักท้วงในเรื่องของขั้นตอนต่างๆของแผนปฏิบัติการจึงเห็นควรเป็นมติในท่ี
ประชุม 
ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเขาคิชฌกูฏ (นายประวิทย์ หนูเชื ้อเรียง) : ในเรื ่องของการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เราได้มีผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีให้การติดตามและดูแลจึงเห็นว่าดูแลกันได้และไม่
มีปัญหาเท่าท่ีควร แต่ควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต.ตะเคียนทอง (นายสนั่น คามาวาส) : เนื่องจากพื้นที่ตำบลตะเคียนทองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ปัญหาขยะในชุมชนจึงพบได้น้อย ขยะส่วนใหญ่มาจากตลาดต่างๆ คาดการณ์ว่าปนีี้
จะมีรถเก็บขนขยะเฉพาะหมู่ท่ีมีขยะค่อนข้างเยอะ ส่วนหมู่อื่นๆมีการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งตำบลตะเคียนทอง 
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ได้มีการจัดทำถังขยะเปียก ร้อยละ 100 ของทุกครัวเรือนในตำบล โดยมี อสม. เป็นผู้ดูแลตามบ้าน พยายาม
ไม่นำขยะเปียกมาเป็นภาระของคนในชุมชน ลดขยะต้นทางโดยมีการนำขยะเข้าบ้าน ต้นแบบคือหมู่ 4 ตำบล
ชากไทย ในส่วนขยะอันตราย ทางเทศบาลจะมีถังขยะอันตรายไว้ตามศาลาประจำหมู่บ้านทุกหมู่เพื่อส่งต่อ 
อบจ. ขยะย่อยสลายได้ก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์  
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (นางรตนพร แสงประทีป) : โครงการนำขยะเข้าบ้าน การจัดทำเตาเผาขยะ  
ชีวมวล ตอนนี้ดำเนินการอย่างไร และมีแนวทางท่ีจะดำเนินการท่ีใดบ้าง  
ที่ปรึกษานายกเทศบาลต.ตะเคียนทอง (นายสนั่น คามาวาส) : เราได้ศึกษาต้นแบบการสร้างเตาเผาขยะ    
ชีวมวล จังหวัดพิจิตร เป็นเตาเผาท่ีทำการเผาไหม้โดยสมบูรณ์ช่วยลดการสร้างมลพิษ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง
ปรึกษาหารือระหว่างเทศบาลกับนายก เตาเผาขยะชีวมวลสามารถทำเองได้ทุกครัวเรือนเพราะใช้งบประมาณ
ไม่มากจึงสามารถท่ีจะดำเนินการได้ ตอนนี้มี 2 หน่วยงานท่ีกำลังดำเนินการในเรื่องนี้ คือ กรมพลังงานจังหวัด 
ซึ่งเป็นเตาต้นแบบ ซึ่งทางตำบลเราจะดำเนินการทุกหมู่โดยนำไปให้ครัวเรือนท่ีสนใจ จึงจะขอความสนับสนุน
กับทาง กรมพลังงาน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบ 1 หมู่บ้านนำร่องในเรื่องนี้ 
สาธารณสุขอำเภอ : ผู้ป่วยจิตเวชท้ัง 71 รายรวมท้ังของทางโรงเรียน เราจะมีการจัดทำข้อมูลและมีการ
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องนี้และจะมีบุคลากรด้านจิตเวชเข้าไปประสานงานกับทาง
โรงเรียนด้วย 
มติ : ไม่มีท่านใดทักท้วง เห็นควรให้ปฏิบัติตามเดิมพลางไปก่อน 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธาน : ในวันท่ี 20 มกราคม 2566 มีกิจกรรมเปิดเขาพระพุทธบาทพลวง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน ทางคณะสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัดจะเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายของสงฆ์ด้วย เริ่มเวลา 
7.00 น. ท่านใดสะดวกสามารถมาร่วมงานได้ และมีงานอุปสมบทพระสงฆ์จำนวน 104 รูป อำเภอ    
เขาคิชฌกูฏมีผู ้ร่วมอุปสมบทจำนวน 10 รูป ร่วมกับทางกระทรวงคมนาคม และร่วมกันทำบุญอาหารสด
บริเวณพุทธมณฑล 
มติ : คณะกรรมการรับทราบเรื่องท่ีท่านประธานแจ้ง 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
              สิริรัตน์    ถีระวงษ์ 
        ( นางสาวสิริรัตน์  ถีระวงษ์ ) 
          นักวิชาการสาธารณสุข 
             ผู้บันทึกการประชุม 
 
             บรรจบ  ทันทะบุตร 
        ( นายบรรจบ  ทันทะบุตร ) 
                สาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ 
                ผู้ตรวจสอบ 
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